

การพัฒนาบุคลากรสายงานของเทศบาลตำบลป่าต้ว มีพนักงานตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างตามภารกิจ รวมจำนวน ๓๖ คน อบรม ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ %

บุคลากรได้ฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	สำเร็จหลักสูตรเมื่อวันที่
๑	พ.จ.ต.สมาน ยิงยงค์	ปลัดเทศบาล	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร ๙ ใบบาง รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เกียรติบัตร)	๒๑-๒๔ มี.ค. ๒๕๖๖
			หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร ๖ งาน รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เกียรติบัตร)	๑๖-๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖
๒	นางณินดา พายุบุตร	ผู้อำนวยการกองช่าง	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	อบรมเชิงวิชาการ “การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง การจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา เพื่อแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ตาม ว๔๕๒ แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง ตาม ว๑๒๔” รุ่นที่ ๒	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (ประกาศนียบัตร)	๒๘-๓๐ มี.ย. ๒๕๖๖
			หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	อบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TOR) ตาม ว ๑๕๙ การประมาณระยะเวลาการก่อสร้าง และการคำนวณประเมินผลการดำเนินการตามแผนการทำงาน ประกอบหนังสือเวียน ว๑๒๔ จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง”	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เกียรติบัตร)	๒๑-๒๓ ก.ค. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	สำเร็จหลักสูตรเมื่อวันที่
๓	นางชิตใจ เสียมหงษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ ๕ การพิจารณาแต้มต่อและการตรวจสอบวงเงินรวมของสัญญาสำหรับผู้ประกอบการ SMEs การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในระบบประกาศและเอกสารประกวดราคา การเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญา และแนวทางปฏิบัติตามข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบฯ” รุ่นที่ ๔	มหาวิทยาลัยบูรพา วน โรงแรมเอ็มแกรนด์ จ.ร้อยเอ็ด (วุฒิปัตร์)	๒๓-๒๕ มี.ย. ๒๕๖๖
๔	จ.อ.เศรษฐไชย มีมา	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน ฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร ๙ ใบงาน รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เกียรติบัตร)	๒๑-๒๔ มี.ค. ๒๕๖๖
			หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร ๖ งาน รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖		
๕	จ.อ.สุรกิต บุญตา	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	อบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ของสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔ หัวข้อ หลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และแนวคำวินิจฉัยที่น่าสนใจด้วยระบบออนไลน์ (รวมระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)	สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี (เกียรติบัตร)	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖
๖	น.ส.กิงแก้ว พลเยี่ยม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่	อบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ของสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔	สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	สำเร็จ หลักสูตร เมื่อวันที่
			รับผิดชอบ	หัวข้อ หลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และแนวคำวินิจฉัยที่น่าสนใจด้วยระบบออนไลน์ (รวมระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)	(เกียรติบัตร)	
๗	นางกนกวรรณ ปัญจะรสสา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	การบริหารงานบุคคล สิทธิประโยชน์ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (วปา) ของบุคลากรทางการศึกษาและครู	สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นจังหวัดยโสธร (ประกาศนียบัตร)	๒๑-๒๓ เม.ย. ๒๕๖๖
			หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศนียบัตร)	๗-๙ มี.ค. ๒๕๖๖
๘	นายสุเมธา ชันเงิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศนียบัตร)	๗-๙ มี.ค. ๒๕๖๖
๙	นางเจนจิรา นครราช	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยรับตรวจเทคนิคการตรวจสอบระบบ KTB Corporate Online และการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤตินิชอบภายใต้การประเมินของ ปปช. สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ ๓	สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงแรมเอ็มแกรนด์ จ.ร้อยเอ็ด (ประกาศนียบัตร)	๑๑-๑๓ ส.ค. ๒๕๖๖
๑๐	นางเยาวเรศ พระสุรัตน์	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อเข้าสู่ ltax online การปรับปรุงข้อมูลที่ดิน มาตรา๑๐ จากระบบใหม่ของกรมที่ดิน และการย้ายข้อมูลรูปภาพจาก ltax๓๐๐๐ สู่ ltax online”	ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ	๑-๓ ก.ย. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	สำเร็จ หลักสูตร เมื่อวันที่
					อุดรธานี ณ โรงแรม เพชรรัชต์ การ์เด็นท์ จ. ร้อยเอ็ด (วุฒิปัตร)	
๑๑	นางกาญจนา มงคลเสริม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	หลักสูตรการพัฒนา เกี่ยวกับงานในหน้าที่ รับผิดชอบ	อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี กรม อนามัย (ประกาศนียบัตร)	๒๒-๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖
๑๒	ส.อ.สุรชาติ บุญบรรลุ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	หลักสูตรการพัฒนา เกี่ยวกับงานในหน้าที่ รับผิดชอบ	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติราชการด้วยการ จัดทำเอกสาร ในระบบออนไลน์ สร้างปฏิบัติการธุรการออนไลน์ การ อำนวยความสะดวกด้วยสารบรรณดิจิทัล เพื่อให้การปฏิบัติราชการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ. ศ. ๒๕๖๕ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมฟอร์จูน ริ เวอร์วิว จังหวัดนครพนม	มหาวิทยาลัยบูรพา (วุฒิปัตร)	๒๕-๒๗ ส. ค. ๒๕๖๖
๑๓	นายพงษ์ศักดิ์ สมหวัง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติราชการ	อบรมหลักสูตร นายช่างโยธา รุ่นที่ ๑๓	สถาบันพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น (ประกาศนียบัตร)	๑๗ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๒๕๖๕
			หลักสูตรการพัฒนา เกี่ยวกับงานในหน้าที่ รับผิดชอบ	อบรมเชิงวิชาการ “การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง การจัดทำใบแจ้ง ปริมาณงานและราคา เพื่อแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ตาม ว๔๕๒ แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง ตาม ว๑๒๔” รุ่นที่ ๒	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม โยธาไทย (ประกาศนียบัตร)	๒๘-๓๐ มิ. ย. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	สำเร็จหลักสูตรเมื่อวันที่
			หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	อบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TOR) ตาม ว ๑๕๙ การประมาณระยะเวลาการก่อสร้าง และการคำนวณประเมินผลการดำเนินการตามแผนการทำงานประกอบหนังสือเวียน ว๑๒๔ จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง”	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เกียรติบัตร)	๒๑-๒๓ ก.ค. ๒๕๖๖
๑๔	นางศิริระวุฒิ ศิริแสง	ครู คศ.๒	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	การบริหารงานบุคคล สิทธิประโยชน์ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (วPA) ของบุคลากรทางการศึกษาและครู	สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นจังหวัดยโสธร (ประกาศนียบัตร)	๒๑-๒๓ เม.ย. ๒๕๖๖
๑๕	นางวิชุดา สัตย์ซื่อ	ครู คศ.๒	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	การบริหารงานบุคคล สิทธิประโยชน์ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (วPA) ของบุคลากรทางการศึกษาและครู	สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นจังหวัดยโสธร (ประกาศนียบัตร)	๒๑-๒๓ เม.ย. ๒๕๖๖
๑๖	นางนงรักษ์ นนทะคุณ	ครู คศ.๒	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	การบริหารงานบุคคล สิทธิประโยชน์ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (วPA) ของบุคลากรทางการศึกษาและครู	สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นจังหวัดยโสธร (ประกาศนียบัตร)	๒๑-๒๓ เม.ย. ๒๕๖๖
๑๗	นางสาวคณิตรา สุวรรณไตรย์	ครูผู้ช่วย	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	ประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) และผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีในหัวข้อ “สร้างเด็กสมองดีได้ตั้งแต่ในครรภ์มารดา-ปฐมวัย” ผ่านระบบออนไลน์	มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (ประกาศนียบัตร)	๒๒ ม.ค. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	สำเร็จหลักสูตรเมื่อวันที่
			หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	ประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) และผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี ในหัวข้อ “ปัญหาการสื่อสารของเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัลและแนวทางการแก้ไข” ผ่านระบบออนไลน์	มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (ประกาศนียบัตร)	๑๙ ก.พ. ๒๕๖๖
			หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	ประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย (EP.๑) และผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี ในหัวข้อ “การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” ผ่านระบบออนไลน์	มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (ประกาศนียบัตร)	๒๗ พ.ค. ๒๕๖๖
			หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	ประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖) และผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี ในหัวข้อ “ดนตรีมีอิทธิพลต่อสมอง ร่างกายและจิตใจของมนุษย์ได้อย่างไร” ผ่านระบบออนไลน์	มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (ประกาศนียบัตร)	๒๘ พ.ค. ๒๕๖๖
			หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ	LMOOC๐๕๗ : การจัดการศึกษาปฐมวัย : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Local MOOC (ประกาศนียบัตร)	๓ มิ.ย. ๒๕๖๖
			หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ	LMOOC๐๑๔ : การดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัย แห่งชาติ โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Local MOOC (ประกาศนียบัตร)	๓ มิ.ย. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	สำเร็จหลักสูตรเมื่อวันที่
			หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	ประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖) และผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี ในหัวข้อ “ดูแลจิตใจลูกอย่างไร เมื่อพ่อแม่ต้องแยกทางกัน” ผ่านระบบออนไลน์	มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (ประกาศนียบัตร)	๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๖
๑๘	นางสาวนริตา ทิคะชน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ ๕ การพิจารณาแต้มต่อ และการตรวจสอบวงเงินรวมของสัญญาสำหรับผู้ประกอบการ SMEs การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในระบบประกาศและเอกสารประกวดราคา การเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญา และแนวทางปฏิบัติตามข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบฯ” รุ่นที่ ๔	มหาวิทยาลัยบูรพา ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ จ.ร้อยเอ็ด (วุฒิปัตร)	๒๓-๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๖
๑๙	นางนวพร เข้มแก้ว	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ	อบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเรียนรู้แนวทางการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน (ระเบียบฉบับใหม่) และการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณชนและการแข่งขันกีฬา การช่วยเหลือประชาชน การอุดหนุนเงินหน่วยงานอื่น การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ การผ่อนชำระเงินกู้ การฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ โรงแรมไอ โฮเทล จังหวัดนครพนม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประกาศนียบัตร)	๑๕-๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖
๒๐	นางสาวชุตินญา พูลเชื้อ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตด้วยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลป่าต้ว อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลป่าต้ว (คำสั่ง)	๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	สำเร็จ หลักสูตร เมื่อวันที่
๒๑	นายอนุวัฒน์ สัตย์ชื่อ	เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยชำนาญ งาน	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติราชการ	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตด้วยการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลป่าต้ว อำเภอป่าต้ว จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลป่าต้ว (คำสั่ง)	๒๑ ก. ย.๒๕๖๖
๒๒	นางสาววีณา ยิ่งยงค์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานคลัง	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติราชการ	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตด้วยการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลป่าต้ว อำเภอป่าต้ว จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลป่าต้ว (คำสั่ง)	๒๑ ก. ย.๒๕๖๖
๒๓	นายนรินทร์ มุลชาติ	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติราชการ	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตด้วยการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลป่าต้ว อำเภอป่าต้ว จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลป่าต้ว (คำสั่ง)	๒๑ ก. ย.๒๕๖๖
๒๔	นายเอกศิษฐ์ อนุวิทจาร์โรจน์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติราชการ	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตด้วยการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลป่าต้ว อำเภอป่าต้ว จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลป่าต้ว (คำสั่ง)	๒๑ ก. ย.๒๕๖๖
๒๕	นายธนวุฒิ ธนภัทรทินประภา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติราชการ	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตด้วยการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลป่าต้ว อำเภอป่าต้ว จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลป่าต้ว (คำสั่ง)	๒๑ ก. ย.๒๕๖๖
๒๖	นางภัทรวดี มีมา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	หลักสูตรความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติราชการ	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตด้วยการ	เทศบาลตำบลป่าต้ว (คำสั่ง)	๒๑ ก. ย.๒๕๖๖

ที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ชื่อหลักสูตร/วิชา	หน่วยงานที่จัด	สำเร็จ หลักสูตร เมื่อวันที่
				บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลป่าต้ว อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๒๗	นายกิตติศัพท์ โลหะสาร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตด้วยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลป่าต้ว อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลป่าต้ว (คำสั่ง)	๒๑ ก. ย.๒๕๖๖
๒๘	นายวิรัชพัชร สิริเรืองธนชัย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตด้วยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลป่าต้ว อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลป่าต้ว (คำสั่ง)	๒๑ ก. ย.๒๕๖๖